

Source : มติชน

Date : 28 มี.ค. 2561 Page : 8

No: 61101237

ฟังความคิดเห็นโรงงานน้ำตาลหนองคาย

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ได้รับมอบหมายจากบริษัท วิวรรณการเกษตร จำกัด ให้ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ก่อนดำเนินโครงการต่อไป โดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากจุดตั้งโครงการ ครอบคลุมในพื้นที่ 2 ตำบล คือ ต.จุมพล และ ต.กุดบง ในเขต อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย 20,000 ตันอ้อย/วัน ระยะเวลาในการศึกษาโครงการ ประมาณ 2 ปี หากได้รับอนุญาตจึงจะก่อสร้างได้

ช่วงเช้าเริ่มเวลา 09.10 น. ที่ศาลาวัดจอมนาง ต.จุมพล อ.โพนพิสัย นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด ส่วนช่วงบ่ายจัดที่ห้องประชุม อบต. กุดบง ต.กุดบง อ.โพนพิสัย มีนายกิตติวัฒน์ ธนพัฒน์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด นำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ พร้อมตอบข้อซักถามร่วมกับนายอวยชัย เจริญยิ่งสุข จินดา ผู้แทนของบริษัท วิวรรณการเกษตร จำกัด เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น คาดว่าจะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 อีกครั้งในปลายเดือนมิถุนายนนี้ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นที่ศาลาวัดจอมนาง ต.จุมพล ไม่รวมตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษาและเจ้าของโครงการ รวม 196 คน และที่ห้องประชุม อบต.กุดบง จำนวน 51 คน

นายกิตติวัฒน์นำเสนอข้อมูลว่าโรงงานผลิตน้ำตาลทราย 20,000 ตันอ้อย/วันของบริษัท วิวรรณการเกษตร จำกัด จะตั้งอยู่ที่บ้านนาอ่าง ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย อยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องกับพื้นที่ของโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 30 เมกะวัตต์ ขนาดพื้นที่โดยรวมประมาณ 1,009 ไร่ แบ่งเป็นที่ตั้งโรงงาน 704 ไร่ พื้นที่บ่อผันน้ำของโครงการ 5 ไร่ และพื้นที่แปลงทดลองปลูกอ้อยและบ่อพักน้ำประมาณ 300 ไร่ มีการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันและทำให้สะดวกในงานของการบริหารจัดการในภาพรวม ทั้งในส่วนของความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาข้อมูลพื้นที่ความเหมาะสมในการปลูกอ้อยโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พบว่าพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยที่สำคัญของโครงการคือ จ.หนองคาย การตั้งโรงงานผลิตน้ำตาลทรายในเขต ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย จึงมีความเหมาะสมต่อแหล่งวัตถุดิบของโครงการ

หลังการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น โดยทั้ง 2 จุดที่มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นมีคล้ายๆ กัน คือวิตกกังวลผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะน้ำเสีย มลพิษทางอากาศ เสียง และปัญหาเรื่องการจราจร อีกทั้งเป็นห่วงในเรื่องของน้ำดิบที่จะนำมาใช้ในโรงงาน ที่อาจจะกระทบกับแหล่งน้ำของชุมชน

นายกิตติวัฒน์ได้ชี้แจงว่า จะทำให้ทุกอย่างอยู่ในมาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางมลพิษหลังจากที่มีการตั้งโรงงาน ส่วนในเรื่องของการจราจรนั้นจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ส่วนเรื่องน้ำดิบทางโรงงานจะขุดบ่อน้ำดิบขนาดใหญ่ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้าน ลบ.ม. ไม่มีการสูบน้ำจากแหล่งน้ำชุมชน ยังจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อควบคุมดูแล จะมีการนำบทเรียนในอดีตมาปรับใช้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต